
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

สมัยสามัญที ่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  เขาสามสิบส่าง บ้านค าไฮ  หมู่ ๑๕  
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
๗ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๘ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมพงษ์   พลอยเพ็ชร์ 
๙ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 

๑๐ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๑๑ นายธนกร   พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๒ นายสรสิช  จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร ์
๑๓ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๔ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๕ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๖ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๗ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๘ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๙ นางสุนารี   สวัสด ี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสด ี
๒๐ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 
๒๑ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายสนอง ภูจ านงค์ รองนายก อบต.  



 

 

๒ 

๓ นายสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๔ นางอาภรณ์ ศิริจ าปา หัวหน้าส านักปลัด 
๕ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.กองคลัง 
๖ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘ นางมลิวรรณ เมษมานนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ 
๙ นางสุรศักดิ์ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 

๑๐ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒ นางทรงเกียรติ สมเพาะ นิติกร 
๑๓ นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญ นักวิชาการศึกษา 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๖ นายสมาน   เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๗ นายปภาวัตร ท าดี พนังงานจ้างเหมา 
๑๘ นายธนวัฒน ์ นามบุดดี พนังงานจ้างเหมา 
๑๙ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  ปรีดาสา 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เรียน ท่านประธานที่เคารพ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
ประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการในระเบียบวาระท่ี ๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: ๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เรื่อง การเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้ก าหนดสมัยการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๕  เมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๕  
นั้น  ในการนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์
จะขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า เพื่อพิจารณาข้อ
ราชการ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ความว่า การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น



 

 

๓ 

ตาม ข้อ ๒๐ (๑) ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการ
ประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุม และปิดประกาศไม่น้อยกว่านั้น
ก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุ
รบีด่วนในหนังสือนั้นด้วย 
          ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า จึงขอเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ   ณ  วันที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                     นวม  เมินขุนทด 
                       ( นายนวม  เมินขุนทด ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต.  : ๑.๒ เรื่อง แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ 

     ด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้มีข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 
๑ ราย คือ นางสาวขจิตมณี  ลาภเจริญ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

นางสาวขจิตมณี  ลาภเจริญ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

: เรียนท่านประธานสภา อบต.  รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
ท่านนายก อบต. และคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางสาวขจิตมณี  ลาภเจริญ  ได้เข้า
บรรจุในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ยังองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า รู้สึก
ยินดีและเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมท างานกับทุกๆ ท่าน หากมีสิ่งใดที่จะให้รับใช้
หรือประสานการท างาน แจ้งได้ที่กองการศึกษาฯ  ขอบคุณคะ  

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานส้มโอของดีสูงเนิน 

     อ าเภอสูงเนิน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในอ าเภอสูงเนินได้ก าหนดจัดงาน“กิจกรรมงานส้มโอของดีสูงเนิน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ บริเวณ
หน้าที่ว่าการอ าเภอสูงเนิน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 



 

 

๔ 

เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑. การประกวดส้มโอพันธุ์ทองดี 
๒. การประกวดส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง 
๓. การประกวดดริปกาแฟจากส้มโอ 
๔. การประกวดการแข่งขันผัดหมี่/ส้มต า 
๕. การประกวดแปรรูปอาหารจากส้มโอ 
๖. การประกวดร้องเพลง 
๗. การประกวดธิดาส้มโอ 
๘. การจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการน า 

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจ าหน่ายและจัดแสดง 
๙. การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอสูงเนิน 
๑๐. มีการออกร้านตลาดประชารัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังได้รับผลกระทบ 

จากมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙  การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  การส่งเสริมส้มโอของดีสูงเนินให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๔  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 

๒๕๖๕/๒๕๖๖ 
          กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนและการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังนี้  

๑. ข้าว ๒. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
๓. มันส าปะหลังโรงงาน ๔. สับปะรดโรงงาน 
๕. อ้อยโรงงาน ๖. ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ 
๗. กระท่อม ๘. กัญชง กัญชา 
๙. ไม้ผล ไม้ยืนต้น ๑๐. แมลงเศรษฐกิจ 
๑๑. นาเกลือสมุทร ๑๒. พืชอ่ืนๆ  

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
๑. ครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็น 

อาชีพหลักหรืออาชีพรอง 
๒. ครัวเรือนเกษตร ๑ ครัวเรือน มีผู้ขอขึ้นทะเบียนได้เพียง ๑ คน  

          ๓.  ก าหนดให้ ๑ ทะเบียนบ้าน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรได้เพียง ๑ 
ครัวเรือนเกษตร 
 
 



 

 

๕ 

          ๔.  ก าหนดให้สามี ภรรยา สามารถขึ้นทะเบียนเกษตร ได้เพียง ๑ 
ครัวเรือนเกษตรเท่านั้น  
          ๕.  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล  
          ๖.  ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติ
ไทย 
          ๗.  ผู้พิการ ทุพพลภาพ แต่ยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตร
ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ในผลผลิต สามารถรับขึ้นทะเบียนได้ 
          ๘. พระ เณร นักบวชในศาสนาอ่ืนๆ ที่มีข้อห้ามและหรือไม่เหมาะสมใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ 
          ๙. บุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจ า ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ 
        ๑๐. สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทั้งในพ้ืนที่มี
เอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
          สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรยื่นเอกสารส านักงาน
เกษตรอ าเภอทุกแห่ง  
          เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  

- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ขอขึ้นทะเบียน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอขึ้นทะเบียน 
- ส าเนาหลักฐานแสดงการถือครองที่ดิน 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ไม่ใช่ที่ดินของผู้ขึ้น

ทะเบียน) 
- หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) 
- หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (กรณีไม่ได้เช่า) 
- หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ (กรณี

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน) และแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้น าชุมชน
ที่ตั้งแปลงเป็นผู้รับรอ’ 

- แบบค าร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ผู้น าชุมชนลงชื่อเป็นพยาน 

- รูปถ่ายแปลงปลูกพืช (กรณีแปลงใหม่ รายใหม่) ในรูปถ่ายประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๑ คน เกษตรกรเจ้าของแปลง 

    กรอบระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 
 
 



 

 

๖ 

ชนิดพืช กิจกรรม 
ข้าว กรณีเป็นการหว่านข้าวแห้งให้นับวันงอกเป็นวันปลูก 
การปลูก นาปี ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม 
 นาปรัง  ตั้งแต่ ๑  พฤศจิกายน – ๓๐ เมษายน 
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูก ๑๕ – ๖๐ วัน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
การปลูก ฤดูต้นฝน ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ฤดูปลายฝน ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ฤดูแล้ง๑ พ.ย. ๒๕๖๕ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ 
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูก ๑๕ – ๖๐ วัน 
มันส าปะหลัง / สับปะรด  
อ้อย โรงงาน  
การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูก ๑๕ น ถึง ก่อนเก็บเกี่ยว ๓๐ วัน 
ปาล์มน้ ามนั / ยางพารา  
กาแฟ ไม้ผล / ไม้ยืนต้น  
การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วันถ้ายืนต้นอยู่ให ้

ปรับปรุงทุกป ี
กัญชง/ กัญชร  
การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูก ๑๕ วัน 
กระท่อม  
การปลูก ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุง

ทุกป ี
แมลงเศรษฐกิจ  
การเลี้ยง ตลอดป ี
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน - ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
พืชอื่นๆ  
การเลี้ยง ตลอดปี 
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง หลังปลูก ๑๕ วัน ก่อนเก็บเกี่ยว ๓๐ วัน  

 

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุกานสภา อบต. : ๑.๕ เรื่อง โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุง

สุข สร้างรอยย้ิม ให้ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
     ด้วยจังหวัด ได้แจ้งก าหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๘  กันยายน 



 

 

๗ 

๒๕๖๕  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ เขาสามสิบส่าง 
บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
  ๑.๖ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส าหรับพื้นที่เฝ้าระวังของจังหวัด
นครราชสีมา  
          ด้วยได้มีค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่  ๖๙๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ก าหนดมาตรการส าหรับ พ้ืนที่ เฝ้าระวังของจังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้  
          ๑. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนมากในพ้ืนที่เฝ้าระวัง
สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีที่มีการ
รวมกลุ่มเกิน ๒,๐๐๐ คน ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครราชสีมา 
          ๒. กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ที่สามารถจัดได้
โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
               - กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 
               - กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
               - กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ 
               - การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่ พักอาศัย ที่ท างาน การ
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การออกก าลังกาย  
              - กิจกรรมที่ด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ 
          ๓. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติ
ได้ตามความสมัครใจ 
          ๔. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพ้ืนที่เฝ้าระวังของ
จังหวัดนครราชสีมา 
              - ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจ าหน่าย
และการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ 
              - สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถ
เปิดให้บริการได้  
          ๕. ทั้งนี้ให้ประชาชน สถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่างๆ ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรค และค าแนะน าของทางราชการ 



 

 

๘ 

          ๖. ให้ฝ่ายปกครอง ต ารวจ สาธารณสุข หน่วยงานความมั่นคง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบสถานที่ กิจการ กิจกรรม
ต่างๆ ของพ้ืนที่    
          ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งนี้  อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
มาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามาตรา ๑๘ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
  ๑.๗  เรื่องสืบเนื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อคราวสมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕  ในวันที่ ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ และ ในระเบียบ
วาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  ได้มีสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการ
แก้ไข  ทั้งนี้ได้น าปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวแจ้งยังกองงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและด าเนินการแก้ไข  จึงขอรายงานความคืบหน้าดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน ปัญหาความเดือดร้อน ผลด าเนินการ 
๑๘ บ้านมะเกลือเก่า 

พัฒนา 
- ติดตามความคืบหน้า 
๑.การประสานงานยังทาง
หลวงปักธงชัยเหนือ ในการ
ท าค วามสะอาด  ก าจั ด
วัชพืชร่องระบายน้ าเพื่ อ
ป้องกันน้ าท่วม ถนนสาย 
๒๔  
๒ . โค ร งก า รข ย าย เข ต
ประปาส่วนภูมิภาค 
 
๓  การท าเส้นถนน เพื่ อ
ชะลอความเร็ว ถนนก าลัง
เอก  ป ากท างหมู่  ๑ ๙ –
คลองน้ า 

 
ท าหนังสือแจ้งยงั
ทางหลวงแล้ว 
 
 
 
 
ประปาไดส้ ารวจ 
อยู่ระหว่าง
ประมาณการ 
ท าหนังสือแจ้งไป
ยังทางหลวงแล้ว 
 

๑ บ้านมะเกลือเก่า ๑. ติดตั้งไฟกระพริบและ
ป้ายชะลอความเร็วถนน
บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อ 
7-11 

ท าหนังสือแจ้งไป
ยัง อบจ.แล้ว 
 
 



 

 

๙ 

หมู่ที่ บ้าน ปัญหาความเดือดร้อน ผลด าเนินการ 
  ๒. ตรวจสอบการสร้างรั้ว

ลุกล้ า เข้ายังที่ สาธารณะ 
ด้านข้าง อบต. 

อบต.ได้ส ารวจ
ร่วมกับอ าเภอ 

๒ บ้านมะเกลือเก่า ๑. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 
7-11 ถึง สามแยกบา้นรถ
เก่ียว 

ท าหนังสือแจ้งไป
ยัง อบจ.แล้ว 
 
 

๑๒ บ้านหนองหลักพันฯ ขอความอนุเคราะห์ย้ายหอ
กระจายข่าวจากบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านมายังศาลา
ประชาคม 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบและ
พิจารณา
งบประมาณ  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน : ขอแก้ไขจากย้ายหอกระจายข่าวเป็นการซ่อมแซมหอกระจายข่าวเดิมที่อยู่ใน
ศาลาประชาคม  

ประธานสภา อบต. : ขอให้ตรวจสอบกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนว่ามีโครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในแผนฯ หรือไม่ หากไม่มี ให้ เพ่ิมโครงการในแผนฯ เพ่ือที่จะ
ด าเนินการได ้

นายก อบต. : ส าหรับในเรื่องสืบเนื่องที่ได้แจ้งการผลด าเนินการ นั้น ขอให้ท่านปลัด ได้แจ้งและ
ก าชับให้กองช่างได้สแกนหนังสือส่งแจ้งยังกลุ่มไลน์ Mkk พลังสามัคคี (กลุ่มไลน์
สมาชิกสภา อบต.)  ให้รับทราบ และส่งให้นายกทราบ เพ่ือติดตามความคืบหน้า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. :      เนื่องด้วยได้เข้าสู่ฤดูฝนท าให้ถนนหลายสายในต าบลมะเกลือเก่ าช ารุด

เสียหาย และได้มีหนังสือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนยัง อบต. หลายหมู่บ้าน เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ท าการซ่อมแซม  แต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกเกือบทุกวันท าให้
การซ่อมแซมล าบาก เครื่องจักรไม่สามารถเข้าท างานได้ เบื้องต้นได้มอบหมาย
ท่านปลัดและกองช่างได้รวบรวมหนังสือค าร้องในเรื่องถนนชุด เพ่ือจัดแผนลง
ส ารวจและประสานเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมโดยประสานไปยังหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาอยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งทราบมาเครื่องจักรบางตัวช ารุด หาก
ซ่อมแซมเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะสามารถเข้าด าเนินการได้เมื่อใด 
แต่เบื้องต้นแจ้งว่าอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายน  และจากที่ได้ประชุมเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ให้ทุกหมู่บ้านแจ้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และถนนที่ช ารุดภายในหมู่บ้าน 
ซึ่งการซ่อมแซมจะขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานทหารสนับสนุนก าลังพล 
และเครื่องจักร ได้แก่ รถเกรดบดอัด รถแม็คโคร และรถบรรทุกดิน โดย อบต. จะ



 

 

๑๐ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  ทั้งนี้ การซ่อมแซมจะไม่ได้ท าทุกเส้นแต่
จะพิจารณาซ่อมแซมในเส้นที่เสียหายหนักและเป็นเส้นหลักที่ประชาชนใช้สัญจร
เป็นประจ า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจะได้ส ารวจพ้ืนที่อีกครั้งว่าสามารถด าเนินการเส้น
ใดได้บ้าง  
     ปัญหาน้ าท่วมซึ่งพบว่าหลายหมู่บ้านได้มีปัญหาน้ าท่วมขัง เป็นพ้ืนที่รับน้ า
โดยตรง หรือเกิดจากปัญหาการขุดดินถมดินปิดเส้นทางน้ าหรือเปลี่ยนเส้นทางน้ า 
การก่อสร้างถนนโดยชาวบ้านและไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งในเรื่องการขุดดินถมดินเป็น
ปัญหาอย่างมากในขณะนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วม ท า
ให้น้ าไม่มีเส้นทางในระบาย  จึงขอมอบหมายท่านปลัดและผอ.กองช่าง ในการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องการขุดดินถมดิน และลงส ารวจพ้ืนที่ว่าที่ใดบ้าง
ท าผิดระเบียบ  โดยการจัดท าจากป้ายโครงการอันเก่าที่ ไม่ ได้ใช้มาจัดท า 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ าท่วมในหมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ที่เป็นพ้ืนที่รับน้ าจากโซนบนที่
ไหลลงมาซึ่งก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วมเกือบทุกปี  ประกอบกับสมาชิสภา อบต. หมู่ 
๒ ได้ท าหนังสือเรื่องกรมทางหลวงที่ด าเนินการวางท่อระบายน้ าในบริเวณถนน
มิตรภาพให้ไหลเข้ามายังเส้นทางน้ าภายในหมู่บ้าน ซึ่งเดิมนั้นน้ าที่ไหลกระจาย
ออกไปหลายทิศทางท าให้ลดความเร็วของน้ า แต่เมื่อได้มีการวางท่อน้ าท าให้น้ า
ทั้งหมดไหลมาร่วมกันอาจจะส่งผลกระทบในพ้ืนที่รับน้ าท าให้เกิดน้ าท่วมหมู่บ้าน
เร็วว่าเดิม จากปัญหาดังกล่าวได้ลงส ารวจพ้ืนที่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมทาง
หลวงในแนวทางการแก้ไข เบื้องต้นได้เสนอให้มีการเพ่ิมช่องระบายน้ า เพ่ือ
กระจายน้ าออก  และท าการขุดลอกตั้งแต่ห้วยน้ ามันเพื่อให้น้ าระบายเร็วขึ้น  
     เรื่องการลงทะเบียนเกษตร ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ หากได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือแมลง สามารถลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือได้  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : รับรองรายงานการประชุมฯ   สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๔  

มิถุนายน  ๒๕๖๕  ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใด
ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม  

นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอแก้ไขหน้า ๒๖ ในบรรทัดที่ ๕  ค าว่า “ขอในหนังสือ” ให้ตัดค าว่าขอในออก 
และในบรรทัดที่ ๗ จากค าว่า ไว เป็น ไว้  

นางธัญสินี  อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอแก้ไขหน้า ๒๗ ในบรรทัดที่ ๑๗    จาก สามแยก เป็น สี่แยก และเพ่ิมเป็น สี่
แยก บ้านนายสง่า  ดั้งขุนทด 
 



 

 

๑๑ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติทีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมฯ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง ไม่ออกเสียง ๑ 
เสียง  

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา อบต. :  ๓.๑ เรื่อง ชี้แจงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ทันตามห้วงเวลา 
     อ้างถึงกระท             อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๓ วิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ ๒๔ ในกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ขอให้ผู้บริหาร
ได้ชี้แจง 

นายก อบต. :      ตามระเบียบฯ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณนั้น ต้องเสนอร่างให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาภายใน วันที่   ๑๕  
สิงหาคม  แต่เนื่องจาก๑) กองงานยังส่งร่างงบประมาณที่ใช้บริหารการท างานแต่
ละกองยังไม่เรียบร้อย  ๒) นโยบายที่ได้แจ้งให้ผู้อ านวยการกองทราบคือต้องน า
นโยบายตามค าแถลงของนายก ซึ่งเป็นภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับทุกกองงาน และ
เป็นนโยบายที่ได้แจ้งต่อไปประชาชน มาเชื่อมโยงในแต่ละกองงานเพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณา แต่ขณะนี้ยังรวบรวมไม่แล้วเสร็จ ๓)  โครงการที่จะน ามาบรรจุ
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ประชุมประชาคมสอบถามความต้องการในทุกหมู่บ้าน
นั้น ยังส่งหนังสือสรุปรายงายผลโครงการมายัง อบต. ไม่ครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งบาง
หมู่บ้านได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือเป็น
หลักฐานตามกฎหมายประกอบกับโครงการที่บางหมู่บ้านที่ส่งมายังไม่เรียบร้อย 
เช่น ขาดระยะทาง ความกว้าง ความยาว ความหนา เพ่ือให้ช่างท าการส ารวจ
พ้ืนที่และประมาณราคา ศึกษาความเป็นไปได้ว่าสามารถจะด าเนินการได้หรือไม่  
โดยจะส ารวจอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ได้ส ารวจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขอให้
หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ท าการส ารวจได้ออกส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้การจัดท า
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง มีความเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาในภายหลัง ซึ่งการจัดท างบประมาณฯ 
นั้น  ต้องมีความรอบคอบและพิจารณางบประมาณเพียงพอใช้ ได้ตลอด



 

 

๑๒ 

ปีงบประมาณ  โดยมีขั้นตอนคือเมื่อได้โครงการจากทุกหมู่บ้านแล้วจะน าเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา  จากนั้นจะน าร่าง
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าได้พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม/แก้ไขก่อนบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  และเจ้าหน้าที่จะได้
รวบรวมจัดท าเป็นเล่มเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่
สามารถน าเข้าให้ที่ประชุมพิจาณาได้ทันตามก าหนด จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึง
ขอให้ที่ประชุมได้เลื่อนพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๖ ออกไป และจะเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาในการเห็นชอบ
ตามที่ผู้บริหารเสนอขอเลื่อนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา อบต. : ๓.๒  พิจารณายืนยันโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     เพ่ือความถูกต้องของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา
โครงการ งบประมาณ และรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยเรียง
ตามล าดับหมู่บ้านนี้ 

นายจรัส  มาสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ยืนยันโครงการเดิม  
๑) โครงการขุดลอกร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

นายก อบต. : โครงการที่  ๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างสนามมวย จะใช้
งบประมาณสูง 
โครงการที่ ๓ โครงการวางท่อระบายน้ า ห้วยน้ ามัน-ปากทางหมู่บ้าน (ท าทั้ง ๒ 
ฝั่ง)   ใช้เงินนอกงบประมาณ 
โครงการที่ ๔ โครงการวางท่อน้ าบ้านนางสลิด เห็นควรบรรจุเข้าแผนฯ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม ช่วยระบายน้ า 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดสว่างบูรพาราม -ถนน
ยุทธศาสตร์  
๒)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ ากลางถนน ซอย
ร้อยตรีประนอม - ข้างบ้านนางแสงอรุณ  
 



 

 

๑๓ 

นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ทาสี ท าบันไดลงถังน้ า ท าที่กั้นบันได
ขั้นถึงสูง 
๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ฝาปิดแบบคอนกรีต จากบ้านนาย
บุญยิ่ง-บ้านผู้กองวสันต์ 
หากงบประมาณคงเหลือ  
๓) โครงการเทลานคอนกรีต  ต่อจากบ้านยายซิว 

นางวิภาวี  โตสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพัน กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร  

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  

นายก อบต. : ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองม่วง-คุ้มหัวหน้า ใช้เงิน
นอกงบประมาณ 
๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหนองโพธิ์น้อย ใช้เงินนอก
งบประมาณ 

นายสมพงษ์  เพ็ชรพลอย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ข้างโรงเรียนวังรางพิทยาคม-บ้านนายสมาน 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร  
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปเขามะกอกหน้าบ้านนางลอย 
เดชบุตร – บ้านประธาน อสม. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวศาลาประชาคมใช้เสาเดิมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่  
๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เส้นถนนหลัก ใช้เสาไฟ ๒ ต้น  
๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีน (หากงบประมาณ
เหลือ) 
๔) โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง (ประสานทางหลวงซ่อมแซม)  

นายศิริวงศ์  พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอนามัย–บ้านนางเกตร กิ่งทอง 
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก-บ้านนางประเสริฐ 
สงชาติ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางสายบัว กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๖๐ เมตร 



 

 

๑๔ 

๒)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร 
๓)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม ๑๑ ซอยสุด-บ้านนายอาคม 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
๔)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่พัฒนา จากลาดยาง – 
บ้านนางชิด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางด า-บ้านนายดอม (ต่อ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัด-เมรุ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร  

นายบรรจบ  ชัยบุร ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร หรือความยาวตามงบประมาณ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคม ท าฝ้า ท าตะแกรง  กั้นนกพิราบ 
๒) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ซื้อปั้มหอยโขง ๓ แรง จ านวน ๑ ตัว 

นายก อบต. : เนื่องด้วยระบบประปาหมู่บ้านเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่การ
บริหารงานได้มอบหมายให้แต่ละหมู่บ้านในการจัดเก็บค่าน้ า การซ่อมแซม การ
จัดซื้อวัสดุต่างๆ  หากเกิดปัญหาทางหมู่บ้านต้องด าเนินการแก้ไขในเบื้องต้น หาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ให้ด าเนินการ โดยต้อง
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๓) โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด บ้านลุงวิชัย-บ้านนางเที่ยง เพ่ือระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วม  

ประธานสภา อบต. : ในส่วนนี้ขอให้ท าฝายชะลอน้ า เพราะหากใส่ท่อน้ าก็ยังจะระบายไม่ทันเช่นเดิม 
นายก อบต. : ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจอีกครั้ง แต่ให้ยืนยันเป็นโครงการ อันดับ ๓  
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเขา – วังรางใหญ่ เพ่ิมงาน
วางท่อและงานถมดิน 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างร่องระบาน้ า จากแยกบ้านนายวิชิต-บ้านนายเบิ้ม ความยาว 
๒๑๗ เมตร 
๒) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า จากแยกบ้านนายสังข์ -สี่แยกใหญ่ (ถนน 
๑๐๕๖) ความยาว ๑๐๐ เมตร 



 

 

๑๕ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ย้ายหอกระจายข่าวจากบ้านอดีต ส.อบต.ไป
ศาลาประชาคมและปรับปรุงใหม่  
๒) โครงการขุดคูระบายน้ าเสียจากฟาร์มวัว เปลี่ยนเส้นทางน้ า 
๓) โครงการขยายไฟฟ้า  
     - บ้านนายชรัส  เสือสูงเนิน จ านวน ๔ ต้น 
     - บ้านนางสมพร  หอมมงคล จ านวน ๒ ต้น 
     - บ้านนายอุดม  แซ่โซ – บ้านนายสัน  จ านวน  ๑๐ ต้น  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทวี  กว้าว ๕ เมตร ยาว 
๔๓๐ เมตร เพ่ิมถมดิน 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกจาน-บ้านหัวเขา เพ่ิมงาน
ว่าท่อ เชื่อมจากถนนเส้นเดิม 

นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ยืนยันโครงการเดิม 
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรพรรณ ยุวะวงษ์ –
บ้านนางแอ๊ว  โปร่งสูงเนิน ระยะทาง ๘๐๐ เมตร (เริ่มจากปากซอยยึดแนวเสา
ไฟฟ้า) 

นางสมหมาย  บูรณ์โภค 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ยืนยันโครงการเดิม  
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหินลาด ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร 
(ท าจากข้างในมาข้างนอก)  
๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นคลองน้ าจากมิตรภาพ - ฟาร์มหมอหนุ่ม-
หินลาด 

นายก อบต. : ในโครงการที่ ๑  ให้ชี้แนวให้ชัดเจนเพราะคล้ายว่าบ้านเข้ามาในเขตถนน ให้
ตรวจสอบให้ดีเพื่อจะได้ไม่ท าล้ าเข้าไป เพราะยังไม่ได้แบ่งเป็นทางสาธารณะ 

นายนึก สระกระโทก : ยืนยันโครงการเดิม  
๑. โครงการยกระดับถนนคอนกรีต พร้อมทางลาดฝายน้ าล้น ระยะทาง ๔๐ เมตร 
(ศาลตาปู่) 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยส่วนป่าภูหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๖๐๐ เมตร  

นายก อบต. : ส าหรับโครงการที่ ๑ ปัญหาเกิดจากน้ าล้นบ่อท าให้ไหลท่วมถนน อาจจะท าเป็น
คันดินหรือไม่อาจจะต้องท าเป็นถนนคอนกรีตโดยวางท่อระบายน้ าแต่ต้องดูว่าน้ า
จะไหลไปทางใดบ้าง  ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจวัดระดับให้ชัดเจน  

   



 

 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : ตามที่ทุกหมู่บ้านได้ยืนยันโครงการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในส่วน
การส ารวจหากหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส ารวจ  ได้แก่ หมู่ ๑ ,  ๒ , ๓ , ๑๒ ,  ๑๗ , ๑๘ 
๑๙  ขอให้ท่านเตรียมมีความพร้อมซึ่งจะโทรไปแจ้งเวลาอีกครั้ง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๓  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส าหรับการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา
ของพิจารณาพร้อมกันทั้ง ๓ รายการ 
๑) กองการศึกษาฯ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด เป็น
รายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
ขอโอนลด  
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินวิทยฐานะ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

  ๒) กองการศึกษาฯ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา ๔,๐๐๐ 
บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
  จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า ๑๙   
  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า ๑๕  
  หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  
  ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 



 

 

๑๗ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และสามารถก าหนดขนาดของ 
  กระดาษเองได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ขอโอนลด  
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๔,๐๐๐ บาท  

  ๓) กองการศึกษาฯ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
แอลอีดี ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที)  จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา ๒,๖๐๐ บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย  ๑๘ หน้าต่อนาท(ีppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
 ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และสามารถก าหนดขนาดของ 
  กระดาษเองได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ขอโอนลด กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๒,๖๐๐ บาท 
ขอเชิญนายก อบต. และ ผอ.กองการศึกษาฯ ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 

นายก อบต. : ตามที่ได้มีข้าราชการมาบรรจุใหม่ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ ของที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ยังไม่ได้เตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี  วัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ประกอบกับยังถึงก าหนดสมัยประชุมจึงยังไม่ได้ท าการ



 

 

๑๘ 

จัดซื้อ  ดังนั้นกองศึกษาจึงได้แจ้งมาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ส่วนเครื่องพิมพ์นั้น จะ
น ามาใช้ในงานส านักงาน เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  

ผอ.กองการศึกษาฯ : เนื่องด้วยปัจจุบันกองการศึกษาฯ มีเจ้าหน้าที่เพ่ิมข้ึน แต่เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่เดิมนั้น
มีเพียง ๑ เครื่องซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ประกอบกับเครื่องมีสภาพเก่า
ใช้งานมาหลายปีและได้มีการซ่อมแซมหลายครั้ง  เพ่ือความคล่องตัวของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้งานปฏิบัติงานมีความรวดเร็วรองรับภารกิจงานใน
ปัจจุบัน ประกอบกับเครื่องที่จะจัดซื้อนั้นสามารถท างานได้หลายระบบเป็นเครื่อง
สแกน เครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือรองรับการใช้งาน โดยเครื่องพิมพ์ ทั้ง ๒ เครื่องนั้น 
๑) เป็นเครื่องพิมพ์แบบถังหมึกพิมพ์ใช้ในเอกสารที่เป็นสี และมีรูปแบบการใช้งาน
หลายรูปแบบ ส่วนอีก ๒) เครื่องเป็นแบบเลเซอร์ จะใช้พิมพ์งานเอกสารที่เป็น
ขาวด าโดยเฉพาะ ดังรายการข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติ โอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๑) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด เป็น
รายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
และเก้าอ้ี 
ขอโอนลด  
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินวิทยฐานะ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 
๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา ๔,๐๐๐ 
บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) 
ขอโอนลด  
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
 



 

 

๑๙ 

๓) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
แอลอีดี ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที)  จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา ๒,๖๐๐ บาท เพ่ีอ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
ขอโอนลด กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๒,๖๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  : ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   
ประธานสภา อบต.  : ๔) กองช่าง 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายส่วนบริการ
ประชาชน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างส่วนขยายการบริการประชาชน ในการ
รองรับประชาชนผู้มารับบริการและการลดความแออัดภายในส านักงาน เป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ขอโอนลด  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 

นายก อบต. : สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ได้  จ านวนเงิน  ๒๓๐,๐๐๐ บาท  จึงได้มีนโยบายในการน าเงินรางวัล
ดังกล่าวจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือสร้างส่วนขยายบริเวณลานจอดรถเป็นอาคาร
ส านักงาน  เพ่ือลดความแออัดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและป้องก้นการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -๑๙ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนก่อนที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างที่ท าการ อบต.หลังใหม่  โดยกองงานที่จะย้ายมา ได้แก่ กอง
สวัสดิการสังคม ให้บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพ  กองช่าง ให้บริการ
เกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ  กองการศึกษา  ซึ่งขณะนี้ ได้ด าเนินการตั้ ง
โครงสร้างโครงหลังคาไว้แล้ว  จึงขอโอนงบประมาณจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  โดยโอนลดจาก แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง เบี้ยยังชีพผู้ พิการ จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งในปีนี้การด าเนินการดังกล่าวได้ใช้
งบประมาณลดลงและใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณท าให้ทราบเงินคงเหลือที่จะโอน



 

 

๒๐ 

มาด าเนินการได้ โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ส าหรับในเรื่องนี้ ขอให้มีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสร้างเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นประโยชน์ต่องานราชการ 

นายทวีศักดิ์  ขุนสูงเนิน : จากที่ได้เห็นโครงสร้างแล้วเกรงว่าจะไม่แข็งแรง จะสามารถเสริมได้หรือไม่   

นายก อบต. : ส าหรับรายละเอียดโครงสร้างกองช่างได้ท าการออกแบบตามหลักวิศวกร ซึ่ง
สามารถรองรับน้ าหนักได้แน่นอน และสามารถถอดแบบว่าต้องจัดซื้อวัสดุจ านวน
เท่าใดบ้าง และขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทราบคือ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ของดท าโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและสมาชิกสภา อบต และ โครงการแข่งขันกีฬาต าบลมะเกลือเก่า เพ่ือน า
งบประมาณมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จ าเป็นเร่งด่วน  

ประธานสภา อบต. : ส าหรับในการประชุมคราวต่อไป หากกองใดมีเรื่องที่จะต้องให้ที่ประชุมสภาฯ 
ขอให้แสดงรายละเอียด หรือมีเอกสารประกอบให้แนบมาพร้อมหนังสือเรียก
ประชุมสภาฯ  ในเรื่องนี้มีท่านใดต้องการจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี  ขอมติ
ที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ขอโอนลด  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้
พิการ จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  : ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๕) กองช่าง 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลาประชาคม 
ปรับปรุงห้องน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า  
ขอโอนลด  จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท  
ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง 
 



 

 

๒๑ 

นายก อบต.. : ตามที่ได้มีโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ 
งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐ บาท  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีปัญหาใน
เรื่องท่ีดินที่เจ้าของไม่อนุญาตให้น้ าไหลผ่าน สมาชิกสภา อบต. จึงได้น าเรื่องหารือ
ร่วมกับผู้บริหาร กองช่าง เพ่ือขอเปลี่ยนโครงการเป็น โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงห้องน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 
โดยโอนลดจากโครงการเดิม จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่กระทบกับงบประมาณ
ในส่วนอื่นๆ  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๑๕ ได้ชี้แจง 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เปลี่ยนแปลงโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตเพราะเกรงว่าน้ าจะไหลกัดเซาะที่ดิน
ผู้ใหญ่บ้านจึงได้จัดประชาคมหมู่บ้าน ว่าจะน างบประมาณส่วนนี้มาด าเนินการ
อย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้น ามาท าการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านค าไฮ 
หมู่ ๑๕ เกี่ยวกับระบบน้ าประปา ปรับปรุงห้องน้ า ระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการ
ประชุมหมู่บ้านหรือจากหน่วยงาน อบต. อ าเภอสูงเนิน ให้สามารถจัดประชุมได้
อย่างสะดวก ขอความอนุเคราะห์ยังที่ประชุมฯ สภาพิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติ
โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ ขอโอนลด  
จ านวน ๔๙,๐๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าไฮ หมู่ ๑๕ งบประมาณ 
๔๙,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม  : ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ 
ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบในการขอท าความ
ตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ เพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ราย นาย
คมเพชร สุขัง อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๒ ต าบลมะเกลือเก่า จ านวน ๑๒ 
เดือนๆ ละ ๗๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท  ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม
ได้ชี้แจง 
 



 

 

๒๒ 

 ผอ.กองสวัสดิการสังคม : เนื่องด้วยมีกองสวัสดิการสังคมได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มาแสดงตนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครบทุกราย ยกเว้น ผู้สูงอายุที่ไม่มาติดต่อแสดงตนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ราย คือ นายคมเพชร สุขัง อายุ ๗๓ ปี 
บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๒ ต าบลมะเกลือเก่า ไม่สามารถมาแสดงตนเพ่ือรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากอาศัยอยู่ต่างประเทศ
และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ท าให้ไม่สามารถเดินทาง
กลับประเทศไทยได้ กองสวัสดิการสังคมจึงได้ท าการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายดังกล่าวมาจ่ายตามสิทธิทุกเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และน าส่งคืนคลัง 
และเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จึง
ตกเป็นสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันได้  จึงต้องขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่
ได้รับการจัดสรร จ านวน ๑๒ เดือนๆ ละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท  
     ดังนั้น เพ่ือให้การขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ จะต้องมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 
จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 

นายก อบต. : ส าหรับกรณีเดิมนั้นท่านได้รับเงินเป็นประจ าทุกเดือนอยู่แล้ว ซึ่งผู้รับเบี้ยจะต้อง
รายงานตัวเป็นประจ าทุกปี แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่านไม่ได้มารายตัว เมื่อ
ไม่ได้มารายงานตัวท าให้ปีนั้นจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่ล่วงเลย
มาแล้ว  กองสวัสดิการสังคมจึงต้องส่งเงินคืนคลังและตกเป็นเงินสะสม ซึ่ง
งบประมาณปีปัจจุบัน ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถน าไปจ่ายให้ได้ แต่มีระเบียบที่
สามารถน าเงินนั้นมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุได้ โดยต้องท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
ในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไป
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การส่วนต าบล เมื่อ
ผ่านความเห็นชอบแล้วกองสวัสดิการสังคมจะได้ท าหนังสือแจ้งต่อจังหวัดต่อไป 
ขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุเมื่อถึงก าหนดการรายงานตัวให้ทุก
คนไปรายงาน ณ ที่ท าการ อบต. หรือช่องอ่ืนๆ ที่ อบต. ได้เปิดอ านวยความ
สะดวก ได้แก่ ช่องทางไลน์ไอดี   
 



 

 

๒๓ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบในการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือใช้เงินสะสมในการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ รายนายคมเพชร สุขัง  
จ านวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อใช้เงินสะสมในการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ราย นายคมเพชร สุขัง จ านวน
เงิน ๘,๔๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ 
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

   

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 

ประธานสภา อบต. : ๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอโครงการเพ่ิมท่อระบายน้ าบริเวณห้วยน้ ามันหน้าบ้าน
นางสุรัตน์ โกษา และ สี่แยก(กอไผ่) ถนนทางไปโรงสีเอกวัฒนา ของ นางธัญสินี  
อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ขอเชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภา  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ ในการด าเนินการเพ่ิมท่อระบายน้ าสี่ เหลี่ยม หน้า ๘๐ 
เซนติเมตร บริเวณห้วยน้ ามันหน้าบ้านนางสุรัตน์ โกษา และ สี่แยก(กอไผ่) ถนน
ทางไปโรงสีเอกวัฒนา เพ่ือช่วยให้น้ าไหลระบายจากการวางท่อของกรมทางหลวง
บริเวณถนนมิตร ท าให้น้ าไหลได้สะดวกและช่วยระบายน้ ามวลน้ าที่มาจาพ้ืนที่
โซนบน หมู่ ๔, ๕ , ๑๘ , ๑๙  ได้เร็วขึ้น  เพราะหากไม่ด าเนินการวางท่ออาจจะ
ท าให้น้ าท่วมหมู่ ๑ หมู่ ๒ ได ้ 

นายก อบต. : ด้วย อบต.ได้รับหนังสือจากท่านธัญสินี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ซึ่งได้
ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมท่อเหลี่ยมและเครื่องจักรในการขุดลอก ซึ่งในเรื่องปัญหา
น้ าท่วมถือเป็นปัญหาส าคัญของบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ประกอบกรม
ทางหลวงได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนมิตรภาพปากทางบ้าน
มะเกลือเก่า ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ทราบได้ว่าจะช่วยระบายน้ าได้ดีหรือไม่และไม่ทราบ
ว่าน้ าที่ไหลลงท่อมาแล้วจะไหลไปที่ใด ผู้น าจึงกังวลว่ามวลน้ าเหล่านี้อาจไหลมา
รวมกันและเกิดน้ าท่วมได้  อบต.จึงได้ส ารวจพ้ืนที่และเห็นควรให้วางท่อเหลี่ยม
เนื่องจากมีความมั่นคงมากกว่าท่อกลม ส่วนก าลังพลและเครื่องจักรนั้นจะได้
ประสานไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส านักงานภาค ๕ น าเครื่องจักร รถ
แม็คโครแขนยาว มาขุดลอกห้วยน้ ามันและขอความร่วมมือไปยังกองพันปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หรือ ศูนย์ต่อสู้ป้องการภัยทางอากาศ น าก าลังพลร่วมจัด
กิจกรรมจิตอาสา ขอฝากสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ประสานให้ช่าง
และชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ในส่วนเรื่องบล็อคคอนเวิร์ดได้
ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่ง
ตอนนี้ได้งบจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินการแล้ว ฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน



 

 

๒๔ 

ได้รับทราบจะอนุมัติในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ได้มอบหมาย ท่านปลัดและผอ.กองช่าง ด าเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ จะมี
เจ้าหน้าที่ออกมาส ารวจส่องกล้องพ้ืนที่ต าบลมะเกลือเก่าทุกซอยเพ่ือวัดระดับน้ า
ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างมีหลักการและเป็นระบบ 

ปลัด อบต : ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการแก้ไขปัญหาการวางท่อระบายน้ าของกรมทางหลวงที่ได้รับ
มอบหมายเข้าประชุม ซึ่งอ าเภอสูงเนินได้เชิญทางหลวง ชลประทาน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการวางท่อระบายน้ า
เนื่องจากน้ าจะระบายไปยังหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้ท่วมหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร
ได้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ จึงได้เสนอให้ทางหลวงเจาะอุโมงค์ถนนมิตรภาพช่วงโรงสี
เอกวัฒนาถึงปากทางวัดบุ่งคล้าและมีท่อเพ่ือระบายน้ าช่วงปั๊มพีที (กิโลเมตรที่ 
๑๒๓)  และวางท่อถนนข้างโรงสีเอกวัฒนาโดยใช้ถนนเป็นร่องระบายน้ า  ส่วนใน
เรื่องน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ได้เสนอให้ชลประทานขุดลอกล าเหมืองเพ่ือระบาย
และรองรับน้ าจากพ้ืนที่การเกษตร 

นายก อบต. : ขอให้สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ ได้ท าหนังสือขอให้ขุดลอกช่วงบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือ
ประสานไปยังหน่วยงานทหารที่ได้น าเครื่องจักรมาขุดลอกห้วยน้ ามัน ให้น า
เครื่องจักรไปด าเนินการต่อ จะท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานทหารในคราว
เดียวกันกับของหมู่ ๒  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
รองประธานสภา อบต. : ๔.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงกิโลเมตรที่  ๑๐๒๑  

บริเวณหน้าโรงเรียนวังรางพิทยาคม ซึ่งดับมาเป็นเวลา ๑๒ เดือนแล้ว  ของ นาย
สมพงษ์  พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ ขอเชิญชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วยในเรื่องนี้ได้ประสานผ่านยังท่านนายก ในการท าหนังสือถึงแขวงการทาง
ชนบทที่ ๕  ตั้งแต่วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เนื่องจากโคมไฟบริเวณหน้า
โรงเรียนวังรางพิทยาคมได้ช ารุดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง อบต. จนถึงเวลานี้ ขอ
แจ้งยังท่านนายกช่วยประสานยังหน่วยงานแขวงการทางชนบทที่  ๕ ให้
ด าเนินการซ่อมแซม 

นายก อบต. : จากที่ประสานยังแขวงการทางชนบทที่ ๕ ท าให้ทราบว่าหมอแปลงไฟฟ้าช ารุด 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม แต่ได้ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะด าเนินการในในช่วงปีงบประมาณใหม่  เพ่ือสอบถาม
ความคืบหน้ามอบหมายให้กองช่างท าหนังสือติดตามไปอีกครั้ง และจะได้ขอเข้า
พบ ผอ.ส านักทางหลวงชนบทภาค ๕  เพ่ือยืนหนังสืออีกครั้งและจะส่งหนังสือไป
ยังอ าเภอสูงเนินประสานการท างานให้ด้วย   และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยใน
ปี งบประมาณ  ๒๕๖๖ ถนนเส้นตอไม้ขึ้น ไปทางบ้านหนองไม้ ตายได้ รับ



 

 

๒๕ 

งบประมาณในการซ่อมแซม จ านวน ๕๐ ล้านบาท แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า
ด าเนินการอย่างไรบ้าง จะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้ง 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  : เรื่อง อ่ืนๆ  
รองประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน 

ขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ๑. แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ จ านวน ๒ จดุ  
     ๑) ทางข้ึนวัดหัวเขาพัฒนา   
     ๒) สามแยกฝายประชาอาสา 
๒. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๒ จุด  
     ๑) หน้าบ้านสวนองุ่น  
     ๒) ฟาร์มเห็ดเจ้แหม่ม 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๔ จุด 
๑) บ้านครูหมูทางไปบ้านหนองไผ่ 
๒) ซอยขนมจีน 
๓) ซอยขนมจีน 
๔) ช่วงฝายน้ าล้น ปั๊มน้ ามันนางโอบ 

ได้จัดส่งหนังสือพร้อมแนบแผนที่ส่งให้ อบต.แล้ว 
นายก อบต. : เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ที่ผ่านมาได้ประชุมเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซ่ึงหลายหมู่บ้านได้แจ้งเข้ามาว่าถนนหลาย
สายไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างที่ขยายเขตไปถึง และหลายเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทาง
จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้   ซึ่งการขยายเขตไฟฟ้านั้นจะ มี
ค่าใช้จ่ายสูงและต้องมีการติดสายดับ ซึ่งจะใช้งบประมาณจ านวนมากและไม่
ทั่วถึง ดังนั้นจึงมีแนวความคิดในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ได้สืบราคาแล้วอยู่ที่โคมละ ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเสา  จึงได้ปรึกษาและเสนอให้
กองช่างตั้งงบประมาณในวัสดุไฟฟ้าเพ่ือจัดซื้อโคมไฟ และ ตั้งงบประมาณวัสดุ
ก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อเสา โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการติดตั้ง โดยส่วนฐานเสาจะเป็น
การเทปูนเพิ่มความแข็งแรง จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ได้ส ารวจจุดที่ต้องการ
ติดตั้งและท าเป็นหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและพิจารณา
งบประมาณ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะเพ่ิมงบประมาณในส่วนวัสดุไฟฟ้า
และวัสดุก่อสร้างเพ่ือมาด าเนินการในส่วนนี้ 

นางวิภาวี  โตสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ท าร่องระบายน้ าซอยร้านเจ๊หมวย ต่อจากบ้านผู้ช่วยเจี๊ยบ
เนื่องจากไม่มีร่องระบายน้ า เมื่อถนนทรุดเป็นร่องลึกท าให้เกิดน้ าขังที่มาจากน้ าใช้



 

 

๒๖ 

ภายในครัวเรือนและน้ าฝนไหลมารวมกัน ท าให้น้ าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น ยาว
ประมาณ ๒๐ เมตร ยังไม่ได้เข้าแผน 
๒. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสระวัด-ซอยสองพัน แต่เสา
ไฟฟ้าอยู่ลึก 

นายก อบต. : เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน ควรที่จะเสนอเพ่ือบรรจุไว้ในแผนฯ 
เพ่ือที่จะด าเนินการซ่อมแซมทันที ให้เจ้าหน้าที่น าโครงการเข้าไว้ในแผนฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป และให้กองช่างส ารวจความช ารุด ส่วนเรื่องไฟฟ้าต้องไปส ารวจ
ว่ามีสายดับหรือไม่  แต่ในกรณีควรจะติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายศิริวงศ์ พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: สอบถามความคืบหน้าของงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่ขอ
งบประมาณจังหวัด ด าเนินการถึงขึ้นตอนใดแล้ว  เนื่องจากน้ าขุ่นท าให้ชาวบ้าน
ไม่สามารถใช้น้ าได้  

ผอ.กองช่าง : ขออนุญาตเข้าส ารวจหลังจากด าเนินการส ารวจโครงการที่จะจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ เบื้องต้นหากตรวจพบสาเหตุช ารุด
ที่ อบต. สามารถด าเนินการได้แก้ไขได้จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้ทันที  

ประธานสภา อบต. : ด้วยในวันที่มอบบ้านหมู่ ๒๐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘  ได้แจ้งเรื่องปัญหาน้ าประปา
หมู่บ้านกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยท่านผู้ว่าฯ ได้แจ้งให้ อบต.ได้จัดท าแบบ
และเสนอผ่านยังอ าเภอสูงเนิน โดยจะสนับสนุนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอให้ อบต.เร่งด าเนินการเนื่องจากจะสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผู้ว่าฯ 
วิเชียร จะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการส ารวจ
และจัดส่งแบบโดยเร็ว 

ผอ.กองช่าง : เพ่ือความรวดเร็ว ในวันพรุ่งนี้จะแบ่งสายลงส ารวจโครงการออกเป็น ๒ สาย  
นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๑๐ จุด 
๑) บริเวณคลองอีสานเขียว-บ้านตาเพชร   จ านวน ๔ จุด 
๒) ซอยมะเฟืองหวาน จ านวน  ๓ จุด 
๓) ซอยเสรีภาพ จ านวน ๓ จุด 

๒. สอบถามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบกรองประปา หมู่  ๒๐
งบประมาณปี ๒๕๖๕ จะด าเนินการเมื่อใด 

นายก อบต. : ส าหรับจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในบริเวณที่จะติดตั้งให้
ตรวจสอบด้วยว่าไม่มีต้นไม้หรือกิ่งไม้บัง ต้องให้อยู่ในที่โล่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรับแสงแดดให้ไฟสว่างได้ยาวนาน 

ผอ.กองช่าง : โครงการก่อสร้างระบบกรองประปา บริษัทผู้รับเหมาได้ส่งรายละเอียดถังกรองน้ า
มาให้แล้ว ภายในสัปดาห์นี้จะเซ็นสัญญาและเริ่มด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑. ขอโคมไฟฟ้าแสงสว่าง มีสายดับแล้ว คุ้มหนองหลักพันช่วงบ้านน้องโบว์ 
จ านวน ๑ จุด และศาลาประชาคม จ านวน ๑ จุด  



 

 

๒๗ 

๒. ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ าไหลหลาก เส้นทางไปบ้านหนองเบน 
นายจรัส  มาสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑. ขอตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ า บริเวณสามแยกประปา  เนื่องจากอันเดิม
ยุบตัวลงจากรถที่วิ่งผ่านไปมา เกรงว่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
๒. ขอหินคลุกเทบริเวณหน้า อบต. เพื่อปรับปรุงที่จอดรถให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มา
ติดต่อราชการโดยจะน ารถไถปรับเกรดให้ 

นายก อบต. : มอบหมายให้ปลัดและผอ.กองช่าง ประสานให้เจ้าหน้าที่จัดหาเหล็กท่ีอยู่ใน อบต. 
และจัดท าฝาตะแกรงให้ด าเนินการให้เสร็จตอนบ่าย ส่วนเรื่องหินคลุกจะให้รถมา
เกรด บด อัด เพ่ือให้แน่นเนื่องจากช่วงนี้ฝนตก  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑. เรื่องถนนที่มีการรุกล้ าเข้าไปยังที่ดิน สปก. ขอให้ผู้บริหารได้มอบหมายนิติกร 
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการ
ด าเนินการ เนื่องจากถนนในหมู่ ๑๕ ได้ถูกปิดกั้นท าให้ไม่สามารถผ่านได้  
๒. ขอให้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อก าหนดในการขุดดินถมดิน เนื่องจากในหมู่ 
๑๕ มีประชาชนได้ฝ่าฝืนท าให้ส่วนรวมได้รับความเดือดร้อน 
 ๓. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๕ จุด 
     ๑)  ซอยหน้าลานมัน  จ านวน ๒ จุด 
     ๒)  ซอยหลังเขื่อน  จ านวน  ๑ จุด 
     ๓)  ซอยบ้านป้าพิน  จ านวน ๒ จุด 

นายก อบต. : ในเรื่องข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การขุดดินถมดิน ยังมีชาวบ้านที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้ายดินที่ท าให้ดินหล่นในถนน มีฝุ่น
ละอองจ านวนมาก สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน การถมดินสูงกว่าที่
ข้อบัญญัติต าบลก าหนดเรื่องการขุดดินถมดินติดกับถนนทางสาธารณะ ท าให้ไม่มี
ที่ระบายหรือท าให้เส้นทางน้ าเปลี่ยน เกิดปัญหาน้ าท่วมหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้มีการขอ
อนุญาตใดๆ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มอบหมายให้กองช่าง ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้   จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ต่างๆ ของข้อบัญญัติ
ต าบลก าหนดเรื่องการขุดดินถมดิน โดยใช้ป้ายโครงการโครงสร้างต่างๆ ที่เลย
ก าหนดแล้วน ามาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตามจุดต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจน รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ หรือแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้าน ขอให้ฝากให้
กองช่างเร่งด าเนินการ 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: สอบถามความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ท าการ 
อบต. ที่ท าการส ารวจมีข้อสรุปแล้วหรือไม่ ว่าจะใช้ที่ดินสาธารณะหรือจัดซื้อที่ดิน
แปลงที่เหมาะสม เพ่ือที่จะได้ด าเนินการก่อนที่จะหมดสมัย  อีกประการหนึ่งเห็น
ด้วยกับท่านนายกที่งดการจัดกิจกรรมในบางโครงการเพ่ือน างบประมาณมา
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในต าบล  

ประธานสภา อบต. : ส าหรับในเรื่องที่ดินจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง เพ่ือหาข้อสรุป 



 

 

๒๘ 

นายธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน ๒ จุด ได้ท าหนังสือแจ้ง 
ยัง อบต. แล้ว 
๒. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกช่วงบริเวณเรียบคลองชลประทาน  
ถึงประตู ๓ วัดสว่างบูรพาราม 
๓. ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หน้า 7-11 ถึงสี่แยกบ้านรถเกี่ยว 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอย ท าคันกั้นน้ าเพ่ือเปลี่ยนเส้นทางน้ าบริเวณหน้า
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ 
๒. หารือเรื่องการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องปัจจุบันมีผู้ด าเนินการ
เพียง ๑ คน จึงไม่มีมีการชี้แจงการด าเนินการใดๆ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการหารือใน
หมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ  ในการจ่ายน้ าก็เป็นน้ าดิบ ขุ่น ไม่สะอาด ท า
ให้ชาวบ้านเดือดร้อน  ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
๓. ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่าง  
     ๑)  ซอยบ้านแม่รวย-แม่เกสร ต๋องเรียน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ไม่มีสายดับ 
     ๒)  ซอยหลังบ้านอดีต อบต.มนัส 
ในสองเส้นทางนี้สามารถด าเนินการไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ 
เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าและอยู่ในหมู่บ้าน  
๔.  ขอหารือเนื่องจากโรงเรียนในกลุ่มมะเกลือได้จัดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกับขณะครู ในวันเปิดการ
แข่งขันกีฬา ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
แข่งขันโดยแบ่งเป็นทีมละ ๗ คน ครึ่งละ ๑๕ นาท ีดังนั้น ขอสอบถามท่ีประชุมว่า
ท่านใดสะดวกที่จะเข้าร่วมทีมฟุตบอลเพ่ือที่จะได้รวบรวมรายชื่อจัดท าเสื้อกีฬา
และร่วมฝึกซ้อม 
๕.  เสนอให้มีการจัดประชุมนอกรอบสัญจรไปยังทุกหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกสภา อบต.  

ประธานสภา อบต. : ขอหารือที่ประชุมในเรื่องการแข่งขันกีฬา สมาชิกสภา อบต. ฝ่ายชาย ท่านพร้อม
ที่จะเข้าร่วมแข่งขันหรือไม่ การแข่งขันโดยแบ่งเป็นทีมละ ๗ คน ครึ่งละ ๑๕ นาที 
เมื่อไม่มีท่านใดขัดข้องจะแจ้งก าหนดการฝึกอีกครั้ง  และขอรับการสนับสนุนชุด
กีฬาจากท่านนายกด้วยครับ 

นายก อบต. : ด้วยชมรมนายก อบต. ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาในห้วงเดือนพฤศจิกายน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอสูงเนิน   โดยในสมาชิกสภา อบต.และ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ มีกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันคือ
ฟุตบอล และวอลเลย์บอล โดยเวียนการแข่งขันไปทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลของโรงเรียนกลุ่มมะเกลือ ขอความร่วมมือจากสมาชิก 
อบต.ผู้ชายและเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมแข่งขัน  



 

 

๒๙ 

นางสุนารี  สวัสด ี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑. ขอถังน้ าให้กับบ้านประชาชนที่ต้องตั้งอยู่บริเวณถนนสาย ๒๔ ประมาณ ๓-๔ 
หลัง เพื่อใส่น้ าที่ อบต.น าน้ ามาส่ง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีน้ าประปาเข้าถึง 
๒. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรายละเอียด
ต าแหน่งที่ตั้งจะแจ้งมายัง อบต.  
๓. ประชาชนขอให้น าเรียนเรื่อง ขอให้ อบต. ได้ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างสะพานลอยที่สามารถให้รถจักรยานยนต์วิ่งข้ามได้ ในบริเวณปากทาง
มะเกลือเก่า เพ่ือลดอุบัติเหตุ  

นายก อบต. : ในเรื่องการสร้างสะพานลอยที่สามารถให้รถจักรยานยนต์นั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่
จะอาจจะท าให้เกิดปัญหากับที่ดินท่ีอยู่ในบริเวณท่ีก่อสร้างได้    

นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑. ขอติดตามความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านทีได้
ส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว เนื่องจากได้มีจ านวนที่ช ารุดเพิ่มขึ้น  
๒. ขอความอนุเคราะห์หินคลุกเทบริเวณซอยบ้านผู้ช่วยเรียบ ซึ่งโครงการนี้ได้อยู่
ในแผนฯ ที่หมู่บ้านได้เสนอเป็นโครงการที่ ๓  แต่เนื่องจากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเมื่อมีฝนหนักท าให้การเดินทางล าบากเป็นอย่างมาก 
๓. ในเรื่องถนนลาดยาง ขอให้ อบต.ได้ประสานเครื่องจักรของหน่วยงานทหารมา
ปรับเกรด บด อัด 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ๑.  แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับจ านวน ๓ จุด  
๒.  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ท าหนังสือ
พร้อมต าแหน่งส่งยัง อบต. แล้ว 
๓.  ขอให้ประสานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเส้น ๑๐๕๖ เนื่องจากดับเป็น
เวลานานแล้ว  
๔.  สอบถามความคืบหน้าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ ของหมู่ 
๑๔ จะด าเนินการเมื่อใด 

ผอ.กองช่าง : ส าหรับโครงการหมู่ ๑๔  อยู่ระหว่างการประมาณราคาและออกแบบจะเร่ง
ด าเนินการให้เสร็จทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕  และขอแจ้งเรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังไม่ได้เข้าด าเนินการซ่อมแซมขณะนี้ เนื่องจากรถ
กระเช้าไฟฟ้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมระบบไฮโดรลิก ท าให้การท างานจะหยุดสัก
ระยะหนึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายสัปดาห์ ส่วนค าร้องที่ได้แจ้งเข้ามา
จะด าเนินการจัดล าดับไว้   

นายสนอง  ภูจ านงค์ 
รองนายก อบต. 

: ในเรื่องการดูแลงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งปัญหาด้านไฟฟ้า
เข้ามาเกือบทุกวัน ซึ่งได้ลงตารางและจัดล าดับการซ่อมแซมโดยจะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ประจ ารถกระเช้าไฟฟ้าได้รับทราบในทุกวันและออกปฏิบัติงานทุกวัน  
แต่หากวันใดที่มีฝนตกจะไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ แต่ช่วงนี้รถอยู่
ระหว่างการซ่อมแซมท าให้ต้องหยุดปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง หากรถได้ท าการซ่อม



 

 

๓๐ 

เสร็จและจะด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามล าดับที่จัดไว้ ต้องขออภัยทุกท่านใน
ความไม่สะดวกด้วยครับ 

นายสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นปากทาง ๕๐๕ เข้ามายังคุ้มหินลาด 
เนื่องจากถนนเป็นคลื่นไม่เรียบระยะทาง ๑ กิโลเมตร ท าให้การขับรถล าบากและ
อาจเกิดอันตรายได้  

นายก อบต. : อยู่ระหว่างการเตรียมการปรับเกรด  แต่เนื่องจากฝนตกทุกวันท าให้ไม่สามารถลง
งานปฏิบัติงานได้   

นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอความอนุเคราะห์หินคลุกถนนหัวไร่ปลายนา เนื่องจากถนนช ารุดเสียหาย  
๑) ทางไปเขาหนองบัว 
๒) ซอยไปอ่างโนนสมบูรณ์  

ประธานสภา อบต. : ตามที่ได้ลงส ารวจถนนในทุกหมู่บ้าน มีบางหมู่บ้านที่ติดต่อสมาชิกสภา อบต. 
ไม่ได้ ขอให้ท่านได้รับโทรศัพท์เพ่ือประสานการติดต่อ ในส่วนการซ่อมแซมถนน
นั้นในช่วงนี้อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนท าให้ตกในเกือบทุกวันท าให้
เครื่องจักรไม่สามารถปฏิบัติงานได้  และขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ  ส าหรับในเรื่องการสร้างถนนรุกล้ าถนนที่ดิน 
สปก. ที่ท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ ที่ได้สอบถาม ฝากยังหัวหน้าส านักปลัดได้
แจ้งให้นิติกรได้รวบรวมข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคราวต่อไป  เรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่แต่ละหมู่บ้านได้แจ้งในที่ประชุมให้ท าหนังสือแจ้งยัง 
อบต. อีกครั้งเพ่ือจัดล าดับและเป็นข้อมูลต าแหน่งการซ่อมแซม   

นายก อบต. : ในเรื่องการสร้างถนนรุกล้ าถนนที่ดิน สปก. หรือการรุกล้ าที่ดินสาธารณะต่างๆ 
นั้น ของให้ทุกท่านได้ส ารวจว่ามีพ้ืนที่ใดบ้างโดยเฉพาะถนนสายหลักและส่งให้
เจ้าของพ้ืนที่ได้ตรวจสอบแนวเขตท่ีถูกต้อง   

ประธานสภา อบต. : ส าหรับการประชุมในสมัยหน้าเป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ขอให้เลขานุการ
สภาได้ท าหนังสือแจ้งต่อนายอ าเภอสูงเนินเพ่ือขออนุมัติเปิดประชุมสภาในสมัย
วิสามัญ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยก าหนดระหว่างวันที่ ๑ -  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป็นวาระส าคัญที่ต้องพิจารณา ส่วนจะก าหนด
ประชุมวันใดนั้นจะแจ้งให้เป็นหนังสือให้ทราบต่อไป มีท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธานสภา อบต : หากไม่มี  ส าหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า
ประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ  และ
อ านวยความสะดวกในการจัดการประชุม ท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระท าใดที่เป็นการล่วงเกิน
ทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผม
ขอปิดประชุมครับ 



 

 

๓๑ 

ปิดการประชุม : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

                                                            
          

                      ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต ปรีดาสา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
             (ชวลิต ปรีดาสา)                       
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ     ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
        (นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย) 
ลงชื่อ     ธัญสินี  อมรพรหม 
        (นางธัญสินี  อมรพรหม)  
ลงชื่อ     อรนุช  เสือเงิน 
       (นางสาวอรนุช  เสือเงิน)  
 

 
(ลงนาม)      นวม  เมินขุนทด       ผูร้ับรองรายงานประชุม                                   
            ( นายนวม  เมินขุนทด )   

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 


